

## บอร์ด สกสค.จวก  ออมสิน  หักเงินในบัญชี

นำเสนอเมื่อ : 13 ส.ค. 2558

จวก “ออมสิน”ไม่ได้รับอนุญาตแต่กระทำให้โดยพลการ มอบ “พินิจศักดิ์” ไล่อัดต้องโอนคืน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย, รมว.ศึกษาธิการ

เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่าที่ประชุมได้รับทราบกรณีที่ธนาคารออมสิน ถอนเงินออกจากบัญชีเงินกองทุนที่ใช้สำหรับสนับสนุนโครงการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)

ซึ่งที่ผ่านมารธนาคารได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน

สกสค.ว่าเงินในบัญชีที่ทางธนาคารสามารถหักได้ในกรณีที่มีลูกหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้ 3

งวดติดต่อกันมีไม่เพียงพอชำระหนี้ ให้ทาง สกสค.ดำเนินการนำเงินฝากเข้าบัญชี

หรืออนุญาตให้ถอนจากบัญชีอื่นที่มีเงินเพียงพอ แต่ทาง สกสค.ยังไม่ได้อนุญาต

โดยได้ทำหนังสือสอบถามถึงกระบวนการติดตามชำระหนี้ที่ผ่านมาจากทางธนาคาร แต่เมื่อ

สกสค.ตรวจสอบก็ทราบว่าทางธนาคารได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีอื่นไปแล้วจำนวน 86 ล้านบาท

จึงได้ทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารออมสินนำเงินคืนบัญชีที่ถอนไป

“ที่ประชุมเห็นว่าธนาคารออมสินไม่สามารถถอนเงินในบัญชีของ สกสค.ได้ โดยที่ สกสค.ยังไม่อนุญาตเป็นการถอนไปโดยพลการ บอร์ด สกสค.จึงมอบให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. ทำหนังสือแจ้งย้ายไปยังธนาคารให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของ สกสค.ที่หักไป และคุยกับทางธนาคารให้เรื่องวาทต่อไปการจะถอนเงินออกจากบัญชี ต้องได้รับอนุญาตจาก สกสค.ก่อน ส่วนครั้งนี้จะถือว่าธนาคารออมสินมีความผิดหรือไม่นั้น คงไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเกิดจากความเคยชินที่เคยทำกับบอร์ด สกสค.ชุดเก่ามาก่อน” รมว.ศธ.กล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการติดตามทวงเงิน 2,500 ล้านบาท คืนจากบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด นั้น ในส่วนของคดีอาญาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่รัฐ

จึงต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตรวจสอบ

โดยอาจแยกส่วนดำเนินการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือน ซึ่งจะขอให้ ป.ป.ช.เร่งดำเนินการโดยเร็ว

ส่วนคดีทางแพ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดคาดว่าจะได้ขอสรุปในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้การตรวจสอบกรณีปัญหาต่างๆที่ประชุมเห็นว่าใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ

สกสค.อาจมีข้อจำกัดในบางเรื่องที่เราไม่มีความรู้ต้องแท้ ต้องหาหมออาชีพมาช่วยเฉพาะเรื่อง

ซึ่งอาจจะจางให้มาดูแลเป็นกรณีไป.

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 13 สิงหาคม 2558](#)